

**BÁO CÁO CHỈNH SỬA, HOÀN THIỆN LUẬN VĂN/ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ
THEO YÊU CẦU CỦA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ**

Họ và tên: Nguyễn Minh Hằng Mã HV: CH310170
Người hướng dẫn: TS. Phạm Thị Thủy Ngành/CTĐT: Kế toán
Tên đề tài luận văn/đề án tốt nghiệp: Kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán tại Bệnh viện Bạch Mai.


Căn cứ quyết nghị tại buổi họp ngày 08/07/2024 của Hội đồng đánh giá luận văn/đề án tốt nghiệp thạc sĩ (được thành lập theo Quyết định số 450/QĐ-ĐHKQTĐ ngày 31/5/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), học viên đã chỉnh sửa, hoàn thiện luận văn/đề án tốt nghiệp theo các nội dung như sau:

STT	Yêu cầu bổ sung, sửa chữa của Hội đồng đánh giá	Nội dung học viên đã chỉnh sửa, bổ sung hoặc giải trình lý do nếu muốn bảo lưu ý kiến ban đầu	Thể hiện trong luận văn/đề án tốt nghiệp (ghi rõ số dòng, số trang)
	Làm rõ lý do chọn đề tài	Tại Việt Nam, KSNB đang được quan tâm trong nhiều lĩnh vực, trong đó, đổi mới công tác KSNB tại đơn vị sự nghiệp công lập (ĐSNCL) là nhiệm vụ cần thiết của nước ta. Theo INTOSAI 9100 định nghĩa: “KSNB là một quá trình xử lý toàn bộ được thực hiện bởi nhà quản lý và các cá nhân trong tổ chức, quá trình này được thiết kế để phát hiện các rủi ro và cung cấp một sự đảm bảo hợp lý để đạt được nhiệm vụ của tổ chức”.	Trang 1
	Mô tả cụ thể hơn về phương pháp nghiên cứu	Phương pháp quan sát được vận dụng nhằm tìm hiểu thực trạng công tác kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán ở Bệnh viện Bạch Mai. Phương pháp giải trình được vận dụng để giải trình công tác kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán, dựa vào cơ sở lý thuyết có liên quan. Qua đó giúp tác giả đánh giá những ưu điểm, hạn chế về công tác kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán ở BVBM.	Trang 2

		<p>Thông tin, số liệu thu thập là nguồn thông tin có liên quan đến công tác kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán tại BVBM.</p> <p>Nghiên cứu dựa trên nguồn dữ liệu thứ cấp là các văn bản, quy chế, quy định được ban hành, áp dụng tại BVBM, cũng như các báo cáo tài chính, các báo cáo tổng kết trong năm 2023.</p>	
--	--	--	--

Giáo viên hướng dẫn

Học viên


Phạm Thị Thủy